



ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๓๑ ราย
จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้สมัคร

๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ	จำนวน	๗๕๕ ราย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑		
๑.๒ ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ	จำนวน	๑๖๕ ราย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒		
๑.๓ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	จำนวน	๔๑๗ ราย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓		
๑.๔ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	จำนวน	๕๐ ราย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔		
๑.๕ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	จำนวน	๑,๐๒๗ ราย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕		
๑.๖ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	จำนวน	๑๑๗ ราย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖		

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าวนี้ กรมบัญชีกลางได้ประกาศตามเอกสารและ
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่าน
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับ ...

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดส่งหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : Personal@cgd.go.th พร้อมทั้งให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๑๕ หรือ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๓๔ ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าพ้นระยะเวลา จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันพบการระบาดระลอกใหม่ และขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้แพร่ระบาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กรมบัญชีกลางจะประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ให้ทราบในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามประกาศทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง <http://www.cgd.go.th> หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบเพื่อบรรจุข้าราชการ/พนักงานราชการ” หรือ <https://cgd.thaijobjob.com> หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประกาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง